

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. กิจกรรมร่วมวางแผน

๑) การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลคำอาฮวนโดยกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน เพื่อทำการแก้ไข การเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เกษตรตำบล พัฒนาการประจำตำบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ภาพประกอบ หนังสือเชิญประชุม ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วน



ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ระดับตำบล
เพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ครีเอทีฟ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นาย ชัยวัฒน์	นายก อบจ.อุบลราชธานี	
2	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
3	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
4	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
5	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
6	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
7	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
8	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
9	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
10	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
11	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
12	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
13	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
14	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
15	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
16	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
17	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
18	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
19	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
20	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
21	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
22	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
23	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
24	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
25	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
26	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
27	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
28	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
29	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
30	นาย ชัยวัฒน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	

สรุปผลการประชุม ทุกหมู่บ้านมีการแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าว

รูปภาพประกอบการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๑. กิจกรรมร่วมวางแผนและร่วมดำเนินงาน

๒) การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันฯเทศบาลตำบลคำอาฮวน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสการให้ประชาชนมีส่วนร่วมการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน



๒. นายเวศ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายอ่ำ ชาติพา สมาชิกสภาเทศบาล

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระการประชุม (ซึ่งฉบับที่ระเบียบวาระที่ ๔)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
ประธาน นายวีระพล เอกพกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปก.จังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการวาระการประชุม

นายวีระพล เอกพกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ กล่าวดำเนินการในวาระเปิดประชุมว่า การดำเนินการในวาระของมติการประชุม ของจุดยุทธศาสตร์ประธานฯ จะดำเนินการในประเด็นปัญหาความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ ของจังหวัดอุดรธานีตามระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากมีรายละเอียดที่ยังคงมีให้เห็นอยู่

กล่าวถึงสถานการณ์อุบัติเหตุที่ปรากฏเป็นประจำที่จะทำให้อาสาสมัคร ผู้ดูแลทางเท้า ขยายให้ทางเดินเท้าเป็นปี ๒๕๖๕ มีค่าเฉลี่ยของอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีแนวโน้มระหว่างที่เราจะคิดคือ ไฟเขียว-ไฟแดงในปี ๒๕๖๕ อันนี้เราอยากจะทำหน้าที่ดูแลจุดยุทธศาสตร์ คือประชาชนในพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุทางถนนจุดยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยในการเดินทางใช้รถใช้ถนน อันนี้เราจะมีไฟเขียว-ไฟแดงต่างๆ อันนี้บอกให้ทราบโดยไม่มีผู้ดูแลทางเท้า แต่ค่าอาฮวนจะขยายให้ทางเท้าและคิดไฟเขียว-ไฟแดง อย่างที่สองเราอาจจะคิดว่าจะขยายให้ทางเทศบาลฯ ร่วมกับเทศบาลฯ จุดยุทธศาสตร์ตรงเทศบาลคำอาฮวน ให้เกิดความปลอดภัย อันนี้เราจะมีจุดจุดแล้วถ้าอันนี้ อันนี้คือจุดเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวรถหรือรถบรรทุกหรือรถจักรยานจะเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะหากพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงที่สุด อันนี้คิดว่ามันจะมีจุดเสี่ยงไม่พ้นถนน ถนนในที่นี้ก็คือในสภาพที่เราต้องมีการจัดการอย่างหนึ่ง อันนี้ท่านรองนายกฯ อยากจะขอความร่วมมือกับเทศบาลฯ กับเจ้าอาฮวนสถาน อยากให้คิดเนื้อที่ตรงนี้ อยากให้เข้าไปในสถานศึกษาทุกโรงเรียน ไม่ให้จุดเสี่ยงตรงนั้น หรือเป็นในเขตเทศบาลฯ เจ้าอาฮวนสถานเทศบาลฯ (เจ้าอาฮวนสถานไม่ได้มาร่วมประชุม) ถ้าถ้ายังไม่หาแนวทางการฯ เราเป็น อปท. จำนวนเทศบาลฯ (๒๐ กว่าบาท) เราคิดค่าเฉลี่ย ๑ - ๒ บาท ช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถ้าสมมติทางเทศบาลฯ จัดค่าเฉลี่ยแล้วขานถามว่า อปท. ว่าจะดำเนินการแบบปี ๑-๒ แบบนี้สัก ๑ บาทก็ดี สมมุติเทศบาลฯ แล้วก็ได้ อปท. เราจึงขอความร่วมมือการตามกันหน้าเขตเทศบาลฯ

พ.จ.ส.น.วิรัตน์ จิตรพงษ์ หัวหน้าป้องกันฯ (ฝ่ายเทศบาลฯ)
-ขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัด อปท. นครินทร์ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดคำอาฮวนซึ่งเป็นตลาดของเทศบาลฯ เจ้าอาฮวนเทศบาลฯ ได้ว่าจ้าง อปท. ซึ่งก่อนจ้างที่จะมีข้อมูลมาก่อนหน้าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรกับนครินทร์ แล้วก่อนนั้นได้มีจ้างไปแล้ว และถ้าจะให้ อปท. ทด ค่าอาฮวนไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกการจราจรในจุดนั้น จะดีตรงที่การเรียกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนในนครินทร์ เพราะเราไม่มีตัวเรื่องในการขอ อปท. และอีกตัวยังเป็นตลาดของเทศบาลฯ

นายวีระพล เอกพกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
-ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า หน้าในการจัดการจราจรตอนเช้าถูกหมายให้สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาดูแลรับผิดชอบ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถดำเนินการได้เหมือนกันที่เรารอของให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัย แล้ววันนี้มีเจ้าหน้าที่มาบอกเพื่อที่จะในวันเดียวกันนี้มาหาหน้าออก /ขอบคุณ-

สรุปผลการประชุม

- แจ้งความคืบหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสีแยกไฟแดง หน้าปั้ม ปตท.ในปั๊งบประมาณ ๒๕๖๕
- ติดตามการดำเนินงานของตลาดเอกชนในการอำนวยความสะดวกในการจัดที่จอดรถ มีป้ายห้ามจอดด้านหน้าตลาดบริเวณติดถนน มีป้ายจอดรถจักรยานยนต์
- ติดตามการติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาเทศบาลฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ภาพประกอบ การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน



๒. กิจกรรมร่วมดำเนินการ

๑) การจัดเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลคำอาฮวนจัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บข้อมูลระดับครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. เพื่อสร้างความเข้าใจในเก็บข้อมูลให้ถูกต้องสามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ในงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการข้อมูลในแต่ละหมู่บ้าน



๒. กิจกรรมร่วมดำเนินการ

๒) การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบ้านพรานอัน ม.๑๓ ตำบลคำอาฮวน เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง



๒. กิจกรรมร่วมดำเนินการ

๓) การรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบ้านพรานอัน ม.๑๓ ตำบลคำอาฮวน เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง

